



giới thiệu

Nhóm Hợp tác Thúc đẩy Phát triển Chính sách Y tế dựa vào Bằng chứng Khoa học (EBHPD) được thành lập từ sáng kiến của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) với sự hỗ trợ của Ban Tư vấn Phản biện Xã hội thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

EBHPD ra đời dựa trên những quan điểm sau:

1. Chính sách y tế là thành phần quan trọng thuộc chiến lược an sinh xã hội của đất nước, góp phần đảm bảo quyền con người và công bằng xã hội; đồng thời là công cụ giảm nghèo trong tiến trình quản lý đất nước của Chính phủ;
2. Chính sách y tế là kết quả của tiến trình phân tích khoa học, kết hợp nhiều yếu tố đến từ năm khu vực: (1) môi trường chính trị-xã hội; (2) hệ thống y tế; (3) nhu cầu và giá trị sức khỏe cơ bản của người dân cần được xã hội đảm bảo; (4) các nguồn lực; và (5) bằng chứng khoa học tốt nhất hiện có.
3. Tiến trình phân tích và phát triển chính sách y tế cần sự tham gia bình đẳng của các nhóm lợi ích, trong đó các tổ chức xã hội dân sự là công cụ phản ánh khách quan và bảo vệ lợi ích của người sử dụng dịch vụ y tế.

EBHPD hoạt động nhằm mục đích góp phần tạo nên một hệ thống y tế đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản cho các đối tượng yếu thế, giảm thiểu các chi phí thảm họa trong y tế và tăng chất lượng chăm sóc trên cơ sở bảo đảm quyền của bệnh nhân trong khám chữa bệnh. Chiến lược hành động của Nhóm là thiết kế các hoạt động hài hòa giữa vận động thay đổi chính sách y tế phục vụ lợi ích cộng đồng với lợi ích cụ thể cho các thành viên tham gia, thể hiện trong nâng cao hiệu quả hoạt động vận động chính sách y tế của từng tổ chức và cá nhân trong Nhóm. Bằng cách tạo lập môi trường học tập và chia sẻ kinh nghiệm; duy trì hợp tác, cùng thu thập, cùng phân tích và cùng thực hiện vận động chính sách, EBHPD hướng tới trở thành

điển đàn chính của các cá nhân và tổ chức nghiên cứu khoa học độc lập quan tâm đến phát triển chính sách y tế ở Việt Nam đảm bảo mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Nhóm vận hành theo nguyên tắc hệ thống mở, khuyến khích sự tham gia đóng góp của mọi tổ chức, cá nhân cùng chung mục đích vận động phát triển chính sách y tế, với thái độ khách quan, khoa học, tôn trọng bằng chứng trong mọi trình bày và thảo luận. Việc quản lý dựa trên nguyên tắc rõ ràng, minh bạch và đảm bảo trách nhiệm giải trình.

Cấu trúc quản lý Nhóm gồm ba bộ phận hoạt động theo cơ chế “tam quyền – phân trách nhiệm” là Hội đồng Thành viên; Ban Thường trực Hành động và Tổ chức Điều phối. Hội đồng Thành viên gồm toàn thể thành viên chính thức của Nhóm (cá nhân và tổ chức). Ban Thường trực Hành động hoạch định kết quả dự kiến của các hoạt động Nhóm và giám sát sự minh bạch và giải trình trách nhiệm. Tổ chức Điều phối triển khai hoạt động theo kế hoạch do Hội đồng Thành viên phê duyệt. Tổ chức Điều phối được chỉ định cho nhiệm kỳ đầu 2014-2015 là Trung tâm RTCCD.

Tính đến hiện tại, EBHPD có sự tham gia của 5 tổ chức và 21 cá nhân là thành viên chính thức, 55 cá nhân từ 27 tổ chức đóng vai trò quan sát viên và cộng tác viên. Nhóm đã chính thức nhận được hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động trong năm 2014 từ Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) thông qua Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động Chính sách do Oxfam tại Việt Nam điều phối.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 39, ngõ 255, phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(T) +84 (4) 3628 0350
(F) +84 (4) 3628 0200
(E) ebhpdvn@gmail.com
(B) <http://ytevidan-ebhpd.blogspot.com/>